

50 ngày cuội cùng

Tác Giả: Nguy&#n Ph&#ng Hùng
Thứ Bảy, 01 Tháng 1 Năm 2011 10:58

Cách đây đúng 30 năm, chúng ta đã sống ra sao trong 50 ngày cuội cùng của miền Nam Việt Nam.



Tôi sao tôi nhớ đến 50 ngày. Đúng như vậy. Cuộc chiến công của miền Bắc đánh Ban Mê Thuột vào ngày 10 tháng 3-1975. Đây là thành phố quan trọng nhất của Cao nguyên. Ban Mê Thuột là địa điểm chiến lược, nơi mà Tổng thống Thiệu ra lệnh Quân đoàn II rút khỏi Pleiku và Komtum để đem quân cứu Ban Mê Thuột.

Đội tá Vũ Thế Quang, tức Quang Dù, thanh niên Hà Nội khóa Công nghệ Quyết Đà Lạt 1954 đã gọi Không quân đánh bom vào bãi doanh trại của đơn vị 23 của ông. Ông bắt đầu trốn cùng với người hùng thì gặp là Đội tá Nguyễn Trọng Luật. Ba mươi năm qua, ngày tháng đi với bạn Quang Dù dài hơn anh em vì phải công thêm hơn 13 năm lao tù và hơn 13 năm lao động ở Mỹ. Đội tá Vũ Thế Quang không bao giờ quên đến ngày 10 tháng 3 năm 1975, Bắc quân đánh Ban Mê Thuột, và 50 ngày sau là 30 tháng 4 của miền Nam sụp đổ.

Tôi lúc bắt đầu đi ra Hà Nội, anh vẫn theo dõi tin tức. Là tù binh tôi mất tròn, chiến binh Việt Nam Công Hòa luôn luôn hy vọng sẽ có ngày trở về đoàn tụ với gia đình. Nhưng Sài Gòn còn đang sống. Nhưng cuộc đời đã không xảy ra như vậy. Trong suốt 50 ngày, Vũ Thế Quang,

50 ngày cu i cùng

Tác Giả: Nguy n Ph ng Hùng

Thứ Bảy, 01 Tháng 1 Năm 2011 10:58

ng i thanh niên tr ng thành Hà N i, đi qua thành ph thân yêu c a th i niên thi u, nh ng m t v n h ng vào Sài Gòn mà nh dao c t trong lòng. Các thành ph , các đ n v c a Vi t Nam C ng Hòa n l t t i t thành t ng m nh v n.

Và cũng là thanh niên Hà N i, t giã Sài Gòn đ mang danh hi u Bi t Kích Nh y B c t năm 1966 b n Nguy n H u Luy n vào ngày 30 tháng 4-1975 đang cùm giam t tr i Thanh Phong, B c Vi t.

Anh cũng theo dõi tin t c qua các m u chuy n m h c a các cán binh coi tù. Lúc đó Nguy n H u Luy n đã b giam h n 9 năm. Hình nh Sài Gòn thân yêu t t đ n trong tim anh 50 ngày sau cùng.

Khi anh ra tù thì tr c sau đã đi c i t o 21 năm. Th i gian t tù dài b ng cu c đ i binh nghi p c a anh em cùng khóa vào tr ng 1954 và tan hàng 1975.

Vì v y nên ph i nh c đ n 50 ngày bi th m cu i cùng c a chúng ta. 50 ngày kéo dài nh c n ác mộng.

Năm 2004 đ t M , anh em h p m t các ông già Sài Gòn trên 70 tu i nh ng đôi khi h n nhiên nh th i trai tr tu i 20 Hà N i. Khi có b n vô tình ng ng n h i r ng năm 75 lúc đ t phim ông đang đ đầu, Quang Dù và Bi t kích Nguy n H u Luy n đ u quay m t đi, không tr i i.

Hoàng H i Th y, b n văn ngh c a Quang Dù đã vi t ra nh ng l i th phi n mu n cho ngày th 50 nh sau:

M i năm c đ n ngày oan trái
Th p nén h ng lòng th ng nh th ng...

Và m t b n văn ngh khác c a chúng tôi là nhà th Thanh Nam khi ra đi đã đ l i l i th nảo nung:

50 ngày cuối cùng

Tác Giả: Nguy&#n Ph&#ng Hùng
Thứ Bảy, 01 Tháng 1 Năm 2011 10:58

... Ta nhớ những lính về a thua trận
Nắm giữ a sa trường nát gió mưa
Khép mắt cố quên đi chiến sĩ
Làm thân cây cỏ gốc ven bờ
Chợt nghe tiếng đáy hồn thơ ng tích
Về ng tiếng kèn, truy điệu u minh xa.

Năm 1999, anh em chúng tôi binh Biệt Khu Thủ Đô công tác tại Nghĩa Trang Quân Đ&#i Biên Hòa đã viết l&#i sau cùng cho bạn báo cáo: Bây giờ ai cũng đi công r&#i, trường, tá, HO, ODP, con lai, số M&#, viết biên, cấp i tờ o. Ai cũng đi n&#c ngoài. Chúng còn l&#i những trường trường trường, công nhi qu&#i trường và sau cùng là t&#i sĩ. Xin đừng quên chúng tôi, đã 25 năm rồi...

Cũng bởi vì số anh em đã quên, nên vào ngày H&#i Ng&# 30 Năm tại Thủ Đô, trong số các chiến binh về họp mặt với tôi ở Trường Học Đ&#o đã có số hi&#n di&#n của Chiến Sĩ Vô Danh hi&#n linh qua mặt mặt bia nguyên thủy tại Nghĩa Trang Quân Đ&#i Biên Hòa. Những lính vô danh chết ngày 7 tháng 6-1968 được mai táng ngày 16 tháng 6-1968 đã được đoàn thể với chúng tôi tại B&#o Tàng Xác San Jose vào tháng 4 năm 2004.

Nh&# về y là trong số trăm ngàn chiến binh Việt Nam Công Hòa lưu vong nơi đất khách quê người đã có số hi&#n di&#n của mặt t&#i sĩ anh hùng.

Chúng ta đã không quên anh em.

May mắn hơn các bạn, chúng tôi là những đã di tản kịp thời trong đợt 75. L&#i thêm một chút may mắn được làm trong công quan chức về. Hoàn cảnh thu&#n tin được lo việc tiếp đón đến nh&#c dân tản n&#n h&#t đợt này qua đợt khác. Vì công việc nên chúng tôi có dịp làm nhân công cho biệt bao nhiêu biệt đi thi&#i số. Chúng tôi sống tửm và ghi nhớ tin tức của cuộc sống bên này và bên kia Thái Bình Dương. Chúng tôi đã có dịp gặp gỡ và nói chuyện với hàng ngàn đồng hương và bạn bè họ. Sau cùng đã quyết định nhập mặt l&#ch trình công tác cho 50 ngày trước 30 tháng 4-2005, vào dịp ghi được 30 năm lưu vong tại n&#n.

Trong suốt gần 2 tháng qua, chúng tôi đã có cơ hội tri&#n lãm mặt trường của Việt Nam B&#o Tàng tại

50 ngày cuối cùng

Tác Giả: Nguyễn Pháng Hùng
Thứ Bảy, 01 Tháng 1 Năm 2011 10:58

Thá Đá Hoa Thánh Đán, đã mái háp mát các niên tráng cáa trái Trán Háng Đáo, Táng Tham Máu gáp nhau gán nhá là lán duy nhát.

Riáng phán cá nhân chúng tôi lái có cá hái gáp háu hát các niên tráng táng lãnh tái thá đô kác cá buái trùng phùng riáng vái Đái táng Cao Văn Viên sau 30 năm cùng rái xa trái Trán Háng Đáo.

Hán 20 năm á lính, quân đái nhá mát tráng đái đã uán nán và dáy dá anh sĩ quan trá thành ngái. Ai làm chá huy mà cháng hánh đán vá thành tích cáa đán vá.

Mái khi có cáp trên thăm viáng, đán vá thuyát trình nào là thành quá hành quân, huán luyán, thi đáa, gia binh, quân sá, tiáp ván, tài chánh.

Suát 30 năm qua, đôi khi đán vá IRCC cáa chúng tôi có chút thành tích cháng biát khoe ai, chát tháy cuác đái tráng trái và nhá binh đoàn và quân ngũ biát cháng nào.

Hán lính còn váng trên tóc bác,
Anh nhá sa tráng, em có hay.

Đá là lý do chúng tôi đã tìm vá vái nhau. Qua hình ánh cáa các niên tráng và chián háu, chúng tôi nhìn tháy lái binh đoàn. Nghe đác tiáng nhác quân hành, tiáng kán trán, tiáng kán tá sĩ.

Suát bao nhiêu năm qua, cháa bao giá có đác mát táp háp cáa nhiáu sĩ quan cao cáp và cao niên nhá thá. Có nhiáu cáu tù cái táo mà con sá năm tù đầy cáng lái đán cá trăm năm.

Và khi chúng tôi chia tay, vì biát ráng không thá có ngày gáp lái đáng đáo nhá thá nên đã cùng nhau đáng đái lá đái ká mà cát cao tiáng hát. Mát lá đái ká thát vĩ đái vái ánh vàng tràn ngáp hái tráng.

50 ngày cuối cùng

Tác Giả: Nguyễn Pháng Hùng

Thứ Bảy, 01 Tháng 1 Năm 2011 10:58

Tất cả mọi người, mọi hoàn cảnh và mọi gia đình của Bộ Tư lệnh Tham Mưu và thân hữu chúng tôi đã cùng phôi lên những lá cờ vàng thân yêu ngay khi chúng tôi còn sống. Trong 50 ngày cuối cùng tháng 4-1975 chúng tôi đã gặp các đồng nghiệp khác nhau và đã chia sẻ các oan nghiệt khác nhau. Những ngày qua chúng tôi đã tìm kiếm và gặp nhau cho ngày hội ngộ đoàn viên thêm ý nghĩa.

Có người đã quên và có người còn nhớ. Có người rũ bỏ đau thương, có người đeo nặng oán thù. Những anh em đã chia sẻ những nỗi đau và đã tìm kiếm một cái bắt tay.

Sau ngày hội ngộ Bộ Tư lệnh Tham Mưu, anh em chia tay ra về. Những người chiến binh già bỗng thấy niềm uất vọng đi trong lòng ngực. Nhìn thấy đám con trai trẻ thành nhi nhô, nhún nhác, ông già đã lấy tay vỗ về phong độ mà nói rằng: “Chúng mày bây giờ to đùng mà chớ nghĩ thế nào trách nhiệm, ngày xưa lúc tao 20 tuổi đã nằm quyên gối gối, chớ huy cớ trăm binh sĩ hành quân băng rừng lội núi. Tao đã từng nằm bất bao sinh mệnh trong tay.”

Đàn con đã chia sẻ quê ông già mà nói rằng: Sao bỗng ngon như vậy mà mình lại chia sẻ sang đây?

Câu trả lời hợp lý nhất luôn luôn là tôi Mẹ bỏ rơi tôi miền Nam.

Thức ăn vậy, chúng ta đã trở thành công dân của Hoa Kỳ là cái quách gia mà 30 năm trước đã bỏ rơi đồng minh là quê hương Việt Nam nguỵ ngụy của mình.

Vào dịp ghi dấu 30 năm mất miền Nam, trang số cũ mở ra trên báo chí tất cả đều phơi bày cùng một đống kiến. Trong cuộc chiến tranh kỳ lạ miền Nam Bộ Việt Nam, Hoa Kỳ đã rũ bỏ cam kết, bỏ rơi đồng minh. Câu chuyện đã được viết thành những cuốn sách. Nhà ngoại giao Nguyễn Phú Đức viết về Anh ngữ.

The Vietnam Peace Negotiations.

Cuốn sách này giải bày về hòa đàm nhìn từ quan điểm của Sài Gòn.

50 ngày cuối cùng

Tác Giả: Nguyễn Pháng Hùng

Thứ Bảy, 01 Tháng 1 Năm 2011 10:58

Cußn thß hai vißt bßng Vißt ngß cßa gißo sß Nguyßn Tißn Hßng cßo đß trßc tißp hßn: Khi đßng minh thßo chßy.

Cßng trong nhßng ngßy qua, chßng tßi cßo hßi nßi chuyßn tßm tßnh vßi hai vß khßch thßn hßu tao ngß sau 30 nßm lßch sß. Thißu tßng Nguyßn Khßc Bßnh lßngß i đß đßc Tßng thßng Nguyßn Vßn Thißu y thßac vßa tin cßy vß phßng dißn an ninh tßnh bßo cßa nhßn cho đßn giß phßt chßt.

Vßa ngß i thß hai lß gißo sß Nguyßn Tißn Hßng lßngß i đß đßc ßng Thißu tin cßy giao cho toßn bß hß sß mßt Dinh Đßc Lßp vßo nhßng ngßy cußi cßng. Chßng tßi đß nhßc đßn nhßng chuyßn gßi.

Nßu nßi rßng, đßy lß cußc chißn tranh ßy nhißm thßi mißn Nam khi đßng trong hßng ngß thß gißi tß do đß kßt nghißa đß vàng vßi Hoa Kß thßi chßng ta đß trao dßnh lßm tßng cßp. Đß lß bài hßc mßngß i Vißt phßi trß gißa bßng bißt bao nhißu xßng mßu cßa hßn hai trißu ngß i cßa cß hai mißn Nam Bßc.

Sau đßy lß nhßng giß thuyßt đß đßc ghi nhßn vßi lßch sß Vißt Nam bßng đßu nhißu chß nßu.

Nßu hai mißn Nam Bßc cßng rß bß đßc ßnh hßng cßa hai phe hßu thußn, rß bß đßc tham vßng chißn thßng đß nßi chuyßn thßng vßi nhau trong tinh thßn hßa gißi thßc sß tß đßu thßp nißn 60 thßi đß trßnh đßc bißt bao nhißu đßu thßng cho dßn tßc. Đßc ßnh vßy thßi con rßng Đßng Nam Á cßt cßng bay lßn sß phßi lß Vißt Nam chß khßng phßi Đßi Loan, Đßi Hàn, Hßng Kßng hay Mßi Lai. Nhßng chuyßn đß đß khßng xßy ra.

Nßu mißn Nam khßng sßp đß mau lß trong tußn lß cußi cßng mß qußn đßi Cßng Hßa trßc tißp chßng lßi cußc thßo chßy cßa Hoa Kß. Sau đß Thßy Qußn Lßc Chißn Mßt hßm đßi bay vßo tißp cßu Tßo Đßi Sß vß cß quan DAO thßi cußc chißn cußi cßng khßng phßi gißa Qußc Cßng mß lß sßng nß gißa cßc phe đßng minh.

50 ngày cuối cùng

Tác Giả: Nguyễn Pháng Hùng

Thứ Bảy, 01 Tháng 1 Năm 2011 10:58

Lúc đó Hà Nội sẽ gọi là cuộc chiến dịch của miền Nam chống Mỹ và binh đoàn Bắc Việt vào Sài Gòn sẽ cứu nguy cho Hoa Kỳ ra đi vào giờ phút then chốt 25 của cuộc chiến.

Nhưng chuyện đó đã không xảy ra.

Bởi vì nếu chuyện đó xảy ra thì sẽ không có 130,000 người di tản và sau đó sẽ không có 30 năm, vượt biên, HO, ODP và không có hàng triệu người Việt lưu vong và cũng sẽ không có hàng triệu Mỹ kim gửi về cho quê hương ngày nay.

Xem ra nếu vậy thì đúng như nhà của đất nước và của con người khôn lường.

Suy nghĩ như trên bởi vì tác giả Nguyễn Tiến Hùng đã bày riêng ra một chương 15 của tác phẩm để viết về việc tháo chạy của Đông Minh.

Điểm ý chương này tác giả để cập đến các bí ẩn trong việc ra đi của người Mỹ vào thời điểm cuối tháng 4-1975. Gồm các kế hoạch giải quyết nòng cốt có đến gần giải pháp Hoa Kỳ và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Chương 15 gồm có 25 trang viết về các bí ẩn chuyện ghê gớm đã không xảy ra vì sau cùng quân đội miền Nam không có các hành động chống lại cuộc di tản của Mỹ. Thời điểm ngày ngày quân đội Cộng Hòa tiếp tục chống Mỹ. Hoa Kỳ phải đưa hàng số đoàn Thủy Quân Lực Chiến vào Sài Gòn để cứu Tòa Đại sứ và cơ quan DAO, thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Sau cùng qua tác phẩm viết về việc để ngỏ mình bày tỏ, chúng tôi ghi nhận được một cái nhìn của hai người Mỹ. Một là tay ngoảnh giao của họ về nghĩa, chờ đợi tìm sự thành công cá nhân bằng mọi giá, là để ngỏ mình, che giấu quyền lợi và qua một cái nhìn thẳng thắn về Mỹ. Con người xa xưa đó là đức của người Mỹ và thời giờ vinh danh.

Con người thời hai là nhà ngoảnh giao tận tay với công việc, hy sinh tất cả cho vai trò đời sống, hết lòng với người Việt, giải phóng giá đỡ o đả của vai trò để ngỏ mình của Hoa Kỳ cho tới phút chót,

50 ngày cuối cùng

Tác Giả: Nguyễn Pháng Hùng

Thứ Bảy, 01 Tháng 1 Năm 2011 10:58

Cô u đác biết bao nhiêu người tán n.

Chính con người đó là bố nác Má hành há phiá sáng buán tái cho đán ngày cuối cùng. Vậy thì trên tráng chính trá và trong cuộc đái, đâu là chân lý.

Đác tác phẩm quý vá sá ghi nhán đác nháng người Má đó là ai. Và sau hát, hãy đác đá mà xót tháng cho thân phận cáa mát quác gia làm đáng minh cho Má, và nác Má vĩ đái đó, bây giờ là đát nác cáa chúng ta.

Trong cuộc đái đái bi thám 30 năm qua, chánh người người đã chát dù ở bên này hay bên kia phòng tuyến là người người thiát thái.

Đáu quan trọng là người người còn sáng phiá ăn cho á cho tát. Đác biết người Việt á hái người. Chúng ta đác sáng trong báu không khí tá do ván là nhiên liệu đá làm cho con người hoàn thiện. Sáng trong chiến tranh, con người đá trở thành ác đác. Ngày nay sáng trong hòa bình, phiá suy nghĩ tát, viát lách tát, ăn nói tát đá xáng đáng vái người người đã chát 30 tháng 4 đá chúng ta đác sáng. Chính sát tát sá là pháng thác láng thián háu hiáu nhát đá xây đáng cuộc sáng tha háng và xây đáng cát táng lai tát đáp cho quê nhà.

San Jose

Nguyễn Pháng Hùng